
 
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564 
วันอังคารที่  2  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

                                               .……………………………….. 
 

ผู้มาประชุม 
1.  นายอินเต้า ปัญจขันธ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมือง 
2.  นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมือง 
3.  นายอนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมือง 
4.  นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมือง 
5.  นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมือง 
6.  นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมือง 
7.  นายฐิติพันธ์ จางศิรสิกุลชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงคำ 
8.  นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ 
9.  นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเชียงคำ 
10.  นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ 
11.  นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอดอกคำใต้ 
12.  นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ 
13.  ส.อ.บุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ 
14.  นายบูรณาการ ตาคำ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปง 
15.  นายบุญศักย์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง 
16.  นายเสวียน มะโนชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปง 
17.  นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอจุน 
18.  นายชำนาญ บัวแดง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน 
19.  นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ 
20.  นายกมล หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอแม่ใจ 
21.  นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง 
22.  นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง 
23.  นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูกามยาว 
24.  นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงม่วน 

 
 
ผู้ขาดการประชุม ไม่มี 
 
ลาการประชุม        ไม่มี 
 
 
                           / ผู้เข้าร่วมประชุม..... 
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เริ่มประชุม   เวลา  13.3๐  น.   
                                         
เลขานุการสภาฯ กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง
ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
มาลงชื่อประชุมฯจำนวน24 ราย ครบองค์ประชุมคะ จึงขอเรียนเชิญ ท่านอภิ
เชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ขึ้นทำหน้าที่
ดำเนินการประชุม กราบเรียนเชิญคะ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญนั่ง ครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  ขอเรียนเชิญท่านภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ ะ เย า  คน ที่ 1 ขึ้ น ม าปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค่ ะ  ขอ เรี ยน เชิ ญ  ท่ านน ฤมล  บั วชุ ม                                    
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ค่ะ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาในครั้งนี้  เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2564 วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 24 ท่าน นะครับ ครบองค์ การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ในวันนี้ มีระเบียบ วาระการประชุม ทั้งหมด 6 วาระ กระผมขอ 
ดำเนินการ ตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 2 ท่าน 
1. นายธวัช  สุทธวงศ์  
2. นายสวัสดิ์  หอมนาน  

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 3 ท่าน 
1. นายคมขำ  อัตโถปกรณ์ 

     2. นายจำรัส  เลาสัตย ์
           3. นายนัฐนที  ศรีวิราช  
    ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 2 ท่าน 
     1. นายเลือดไท  วงศ์ใหญ่ 

2. นายโกศล  ผิวใส 
 

ทัง้นี้ แต่งตั้งวันที่ 18 มกราคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 จึงแจ้งมา
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับทราบ เพ่ือการประสานงาน
นะครับ 
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 ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มีครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มีครบั 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 
                                4.1 ญัตติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)             
                                                 ของ อบจ.พะเยา แก้ไข ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2563 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อ่านคำแถลงครับ เชิญครับ 
 
นายก อบจ.ฯ พะเยา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและสมาชิกสภาองค์การ  

บริหารจังหวัดพะเยาทุกท่าน ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา แก้ไขครั้งที ่24 พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหารได้ประกาศใช้แล้ว นั้น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองของ
ท้ องถิ่ น  (ฉบับที่  3) พ .ศ . 2561  ข้อ  8  เมื่ อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น ได้ เห็ นชอบ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่
น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นแห่งชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
อำเภอ และจังหวัด ทราบด้วย เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าว จึงขอแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทราบ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขครั้งที่ 24 พ. ศ. 2563 สามารถดูได้ที่กองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา หัวข้อเกี่ยวกับแผน 

 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ เป็นการแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ เท่านั้น ไม่มีการ

ลงมติ นะครับ 
 

                                4.2 ญัตติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)             
           ของ อบจ.พะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2563 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อ่านคำแถลงครับ เชิญครับ 
 
นายก อบจ. พะเยา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารจังหวัดพะเยาทุกท่าน ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
๑๑ พ.ศ ๒๕๖๓ เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ โดยยื่นคำขอตั้งงบประมาณโดยตรง ผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
จัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BEL) และผู้บริหารท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ กำหนดให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 
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ประกาศใช้แล้ว ให้แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งสรุป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) อบจ.พะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้สภาอบจ.ได้รับทราบ 
ดังนี้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบจ. เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1๑ พ.ศ.
๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
   - ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ  
     ๑๖๗,๗8๙,๖๐๐ บาท 
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
     ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๘๕๘,๐๐๐ บาท 
     รวม ๒0 โครงการ งบประมาณ ๑๖๔.๖๔๗,๖๐๐ บาท 
สำหรับ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ. ศ. 2565 ของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ 2563 สามารถดูได้ที่กองแผน
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแผน 

 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ เป็นการแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ เท่านั้น ไม่มีการ

ลงมติ นะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง  
      การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน โรงแรม 
      พ.ศ.25... 

 
ประธานสภาฯ เชิญนายกฯ อ่านคำแถลงการณ์พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักใน
โรงแรม เชิญนายกฯ ครับ  

 
นายก อบจ. พะเยา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารจังหวัดพะเยาทุกท่าน (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
พ.ศ.๒๕.. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ในเขตจังหวัดพะเยาอาศัย 
อำนาจตามความในมาตรา ๔๕ (๑) มาตรา ๕๑ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔0 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและ
โดยความเห็นชอบ ของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
พ.ศ.๒๕..." 



-6- 
 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เมื่อ
ปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเปิดเผย 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๒  

บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด และระเบียบปฏิบัติ
อ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งข้อบัญญัตินี้ให้ใช้
ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  
"โรงแรม" หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทาง

ธุรกิจเพ่ือให้บริการที่ พักชั่ วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึง 

(๑) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล 
หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

(๒) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดย
คิดค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่านั้น 

(๓) สถานที่พักอ่ืนใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

 "ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม " หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

 "ผู้จัดการ" หมายความว่า ผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
" ผู้พัก" หมายความว่า คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดที่ใช้บริการที่พักชั่วคราว

ของโรงแรม 
 "ค่าเช่าห้องพัก" หมายความว่า ค่าเช่าห้องพักที่โรงแรมเรียกเก็บจากผู้พัก 

และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ ซึ่งอาจคิดคำนวณเป็น
เงินได ้

 "ค่าธรรมเนียม " หมายความว่า ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่เรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรมในเขตจังหวัดพะเยา 

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง 

“นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด" หมายความว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

"องค์การบริหารส่วนจังหวัด" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เก็บได้นั้นให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ข้อ 5 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้นั้นให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 

ข้อ ๖ ให้ผู้พักชำระค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตรา
รอ้ยละหนึ่งของค่าเช่าห้องพัก 

ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 
๖ จากผู้พักไว้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก 

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการรับผิดร่วมกับผู้พักในค่าธรรมเนียมที่ต้องเรียกเก็บ
ตามข้อ ๖  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
เข้าพักตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้พักพันความรับผิดที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเท่าที่ได้
จ่ายไว้แล้ว และให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ ผู้จัดการรับผิดชำระค่าธรรมเนียม
เท่าที่ ได้จ่ายไว้แล้ว และให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการรับผิดชำระ
ค่าธรรมเนียมจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว 

ข้อ ๘ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ พัก เพ่ือเป็น

หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) จัดให้มีการปิดประกาศข้อบัญญัตินี้ไว้โดยเปิดเผย ณ สถานประกอบการ

เพ่ือให้ผู้พักทราบ 
(๓) จัดทำบัญชีผู้พัก และรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามแบบที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนด 
ข้อ ๙ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บตามข้อ ๗ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสถานที่ที่นายกองค์การ
บริการส่วนจังหวัดประกาศกำหนดภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป พร้อมบัญชีผู้พัก
และรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม ข้อ ๘ (๓) 

ข้อ ๑๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมหรือผู้จัดการ ผู้พักหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐาน
อ่ืนใดเพ่ือตรวจสอบภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โดยให้เวลาผู้นั้นไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันนับแต่วันรับหนังสือ 

ข้อ ๑๑ แบบพิมพ์ที่ใช้ในในการเรียกเก็บและนำส่งค่าธรรมเนียมให้เป็นไป
ตามแบบท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนด 

ข้อ ๑๒ ผู้พักผู้ใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหนึ่งเดือนหรือ ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทัง้จำทั้งปรับ 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการผู้ใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ตาม ข้อ ๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ 
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ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการผู้ใดไม่นำส่งค่าธรรมเนียมตาม 

ข้อ ๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ 

ข้อ ๑๕ ผู้ ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำ
พยานหลักฐานเท็จมาแส่ดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือจะไม่ชำระค่าธรรมเนียม ไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือไม่นำส่งค่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

ข้อ ๑๖ ให้ความผิดตามข้อบัญญัตินี้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระทำผิดได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

เงินค่าปรับตามวรรคสอง ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้อ ๑๗ บรรดา ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามข้อบัญญัติที่ให้

ยกเลิกตามข้อ ๓ แห่งข้อบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับต่อเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

ข้อ ๑๘ บรรดาข้อบัญญัติที่ให้ยกเลิกตามข้อ ๓ แห่งข้อบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ยังค้างอยู่ หรือพึงชำระก่อน
วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการให้เป็นไปตาม 
ข้อบัญญัตินี้และให้มี อำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์เพ่ือ
ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ครับ ญัตตินี้เป็นญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
ผู้พักในโรงแรม ในวาระท่ี 1 วาระรับหลักการ และจะลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ หรือไม่ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
    (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตราขอ้บัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
มาตรา 52 ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณา
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  
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มาตรา 53 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติ
เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 
สามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัต ิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น  มีมติรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั้น 

ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ 48   ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่ งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด  โดยให้นำวิธีการเลือกใน ข้อ 12 แห่ง
ระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายใน
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่น ต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้
มีหรือไม่มีการแก้ไข เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย  และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจง
ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 



-10- 
 
ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ก็เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ ต่อไป ขอเชิญท่าน

สมาชิกฯ ที่จะอภิปรายครับ  มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ  ถ้าไม่มี  
ก็ถือว่า ไม่มีผู้อภิปราย ถือว่าปิดการอภิปราย นะครับ  ต่อไปจะเป็นการขอมติ การ
ขอมติในที่ประชุมฯ แห่งนี้ จะเป็นการลงมติ ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจะเห็นชอบที่
จะรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม หรือไม่อย่างไร 
เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมครับ  

 
เลขานุการสภาฯ  24 ท่านคะ ครบองค์ประชุม 
    
ประธานสภา  องค์ประชุมครบนะครับ ผมขอมติเลยนะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบ ให้รับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม  โปรดยกมือขึ้น   

 
เลขานุการสภาฯ     23 เสียง คะ 
 

   ที่ประชุม  23 เสียง 
 
ประธานสภาฯ  23 ท่าน นะครับ  ท่านสมาชิกฯ ท่านใด  ไม่เห็น ชอบให้รับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม  โปรดยกมือขึ้น   

 
เลขานุการสภาฯ     ไม่มีคะ   
 
    ที่ประชุม  ไม่มีผู้ยกมือ   
 
ประธานสภาฯ  ไม่มีนะครับ  ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ รับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ  ทั้งหมด  

23 เสียง  ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้  มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ
ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เรื่อง การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม จำนวน 23 
เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ งดออกเสียง 1 เสียงนะครับ ท่านสมาชิกฯ ครับ ใน
ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  หลังจากที่สภาฯ มีมติ ในขั้นตอนรับหลักการ
ในวาระที่ 1 แล้ว ก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 
ในขั้นตอนการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่
ไม่เกิน 7 คน นะครับ ผมขอหารือในที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

  จำนวนกี่คนครับ เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ เชิญ นายบุญเดช อินต๊ะสาร ครับ  
 
นายบุญเดช อินต๊ะสาร เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

ปลัดฯ  ท่านรองปลัดฯ  และข้าราชการ ทุกท่าน กระผม นายบุญเดช อินต๊ะสาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  3 อำเภอดอกคำใต้ 
จังหวัดพะเยา ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  7 คน  
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ประธานสภาฯ  นายบุญเดช อินต๊ะสาร  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  7 คน  ขอผู้รับรอง 
ด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายมงคล  หลักฐาน ขอรับรอง 
    2.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ ขอรับรอง  
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  นายบุญเดช อินต๊ะสาร เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  7 

คน  มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือเปล่า ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้  มีมติเห็นชอบตามที่
นายบุญเดช อินต๊ะสาร  เสนอมาที่จะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด จำนวน 
7 ท่าน  สำหรับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ในการเลือกก็จะเลือกทีละคน จะ
มีผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  
เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ ครับ เชิญ สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร  ครับ 

 
สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม สิบเอกบุญเดช  

อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอ 
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขอเสนอ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 1 ครับ   

 
ประธานสภาฯ  สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร เสนอ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  
สมาชิกสภาฯ    1.นางพิสมัย  ใจวัง ขอรับรอง 

2.นายชำนาญ  บัวแดง    ขอรับรอง  
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนอท่านสมาชิกฯ ท่านอ่ืน เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือเปล่า  เชิญครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี 
สมาชิกฯ ทีจ่ะเสนอคณะกรรมการ คนที่ 1 อีกแล้ว  ให้ถือว่าที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 มติเป็นเอกฉันท์ นะครับ 
ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอครับ  เชิญ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ครับ 

 
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา ทุกท่าน  กระผม สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขอเสนอ นางพิสมัย  
ใจวัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมือง
พะเยา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ 
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ประธานสภาฯ   สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร  ได้เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
   คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิกสภาฯ    1.นายเดชศรี  ธิวงค ์ ขอรับรอง 

2.นายมงคล  หลักฐาน ขอรับรอง  
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกฯ ท่านอ่ืน เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือเปล่าครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่
จะเสนอคณะกรรมการ คนที่ 2 อีกแล้ว  ให้ถือว่าที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ นางพิสมัย  
ใจวั ง เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ  คนที่  2  ครับ  ต่อไปจะเป็นการเลื อก
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับเชิญ สิบเอกบุญเดช  
อินต๊ะสาร ครับ     

 
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่เคารพ  กระผม  สิบเอก 

บุญเดช  อินต๊ะสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผมขอเสนอ นางนฤมล  บัวชุม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงม่วน ครับ 

 
ประธานสภาฯ  สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  เสนอ นางนฤมล  บัวชุม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
  คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิกสภาฯ    1.นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย ขอรับรอง 

2.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์   ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง นะครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนอท่านสมาชิกฯ  ท่านอ่ืน 
  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ          

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนอคณะกรรมการ คนที่ 3 อีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมฯ 
เห็นชอบให้ นางนฤมล  บัวชุม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ต่อไปเป็นการ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ เชิญ สิบเอกบุญเดช  
อินต๊ะสาร  ครับ 

 
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม สิบเอกบุญเดช  

อินต๊ะสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขอเสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต ้ ครับ 

  
ประธานสภาฯ  สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เป็นคณะกรรมการ 
  แปรญัตติ คนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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สมาชิกสภาฯ    1.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 

2.นายบุญมี  จิตนารี ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง  เรียบร้อย นะครับ  มีท่านสมาชิกฯท่านใด ที่จะเสนอท่านสมาชิกฯ 
ท่านอ่ืน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 อีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ  ไม่มีนะ
ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนอคณะกรรมการ คนที่ 4 อีกแล้ว  ให้ถือว่าที่ประชุมฯ 
เห็นชอบให้  นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ต่อไป
จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ   
เชิญ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ครับ 

 
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม สิบเอกบุญเดช  

อินต๊ะสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  3 อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขอเสนอ นายชำนาญ บัวแดง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  

 
ประธานสภาฯ  สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง  เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิกสภาฯ    1.นายเดชศรี  ธิวงค ์ ขอรบัรอง 

2.นางพิสมัย  ใจวัง ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง นะครับ   มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนอท่านสมาชิกฯ ท่านอ่ืน 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 อีกหรือเปล่าครับ  เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่
มีสมาชิกฯ ที่จะเสนอ ชื่อคณะกรรมการ คนที่ 5 ถือว่าที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ นาย
ชำนาญ  บัวแดง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ต่อไปจะเป็นการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6  เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอครับ เชิญ สิบเอกบุญเดช  
อินต๊ะสาร  ครับ 
    

สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  กระผม สิบเอกบุญเดช  
อินต๊ะสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  ขอเสนอ นายธนากร  ใจกล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คน
ที่ 6 ครับ 

 
ประธานสภาฯ    สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  เสนอ นายธนากร  ใจกล้า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    คนที่ 6  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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สมาชิกสภาฯ    1.นายมงคล  หลักฐาน ขอรับรอง 
2.นายเดชศรี  ธิวงค ์ ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  เรียบร้อย นะครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนอท่านสมาชิกฯ 

ท่านอ่ืน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 อีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ  ไม่มีนะ
ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนอคณะกรรมการ คนที่ 6 อีกแล้ว  ให้ถือว่าที่ประชุมฯ  
เห็นชอบให้ นายธนากร  ใจกล้า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 ต่อไปก็จะ
เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7  เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ เชิญ  
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  ครับ 

 
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม สิบเอกบุญเดช   

  อินต๊ะสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 
  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขอเสนอ นายบุญมี  จิตนารี  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 7 ครับ 

 
ประธานสภาฯ   สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร  เสนอ นายบุญมี  จิตนารี  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ  
   คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายชำนาญ  บัวแดง  ขอรับรอง   
    2.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง   
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง นะครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนอท่านสมาชิกฯท่านอ่ืน เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 อีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกฯ ที่จะเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่ 7 ถือว่าที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ นายบุญมี  
จิตนารี  เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ  คนที่  7  เชิญ เลขาฯ ได้ อ่ านรายชื่ อ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 7 คน ครับ   

     
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
ผู้พักในโรงแรม จำนวน 7 คน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบด้วย   

    1. นายอนวุัฒน์ ใจบุญ      ส.อบจ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3  อำเภอเมืองพะเยา 
2. นางพิสมัย   ใจวัง      ส.อบจ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4  อำเภอเมืองพะเยา 
3. นางนฤมล   บัวชุม      ส.อบจ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอเชียงม่วน 
4. นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  ส.อบจ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอดอกคำใต้ 
5. นายชำนาญ  บัวแดง      ส.อบจ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอจุน 
6. นายธนกร    ใจกล้า       ส.อบจ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4  อำเภอเชียงคำ 
7. นายบุญมี   จิตนารี      ส.อบจ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 5  อำเภอเมืองพะเยา 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  ได้รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบ จำนวน  7 คน  ก็จะไปทำหน้าที่ในการแปร
ญัตติ  ในขั้นตอนต่อไป  เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ต่อไปก็จะเป็นการ
ขอหารือในการยื่นเสนอคำแปรญัตติ  ว่าเราจะกำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำ
แปรญัตติ  ท่านสมาชิกฯ ครับ ต่อไปจะเป็นการหารือในเรื่องของการกำหนด
ระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติว่าจะกำหนดระยะเวลากี่วัน  และต้องไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง  ซึ่งหมายถึงในการที่คณะกรรมการแปรญัตติต้องมารอรับการยื่นแปร
ญัตติของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ต้องไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง  ผมก็จะขอ
หารือว่าเราจะกำหนดกี่วัน  และจะเริ่มวันไหนถึงวันไหน  เวลาเท่าไหร่ เชิญท่าน
สมาชิกฯ ได้เสนอระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ  เชิญ นายชำนาญ  บัวแดง ครับ 

 
นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายชำนาญ  บัวแดง  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผมขอ
เสนอระยะเวลา ในการยื่นเสนอคำแปรญัตติ  เริ่มวันที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 7 กำหนด 5 
วัน หรือไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง ของการทำงาน ครับ    

 

ประธานสภาฯ  ครับ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอในวันที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 7 กำหนด 5 วัน  
  ขอผู้รับรองด้วย ครับ 
 
สมาชิกสภาฯ    1.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  ขอรับรอง 
    2.นางพิสมัย   ใจวัง     ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ    ผู้รับรองถูกต้อง ครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด  จะเสนอจำนวนวันแปรญัตติเป็นอย่าง 

  อ่ืนอีกหรือเปล่า เชิญครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก
แล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมฯ เห็นชอบ ให้กำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 
5 วัน คือ วันที่วันที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 7 กำหนด 5 วัน  เริ่มเวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น.  ที่ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้ นะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะยื่นแปร
ญัตติก็สามารถที่จะยื่นเสนอคำแปรญัตติตามแบบฟอร์มที่แนบให้กับท่านภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้  ท่านสมาชิกฯ ครับ 
 ต่อไป ขอหารือเรื่องกำหนดวัน วันพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ว่าจะกำหนดวันพิจารณาแปรญัตติ จำนวนกี่วัน เชิญ
สมาชิกฯ ได้เสนอวัน พิจารณาแปรญัตติฯ  เชิญ นายชำนาญ  บัวแดง ครับ 

 
นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายชำนาญ  บัวแดง  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เขตเลือกตั้งที ่2  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผมขอ
เสนอ กำหนด วันพิจารณา แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
กำหนด 15 วัน  ครับ    
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ประธานสภาฯ  ครับ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ วันพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้พักในโรงแรม มีกำหนด 15 วัน  ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ   

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ ขอรับรอง 

2.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด  จะเสนอจำนวนวันพิจารณาแปรญัตติ

เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือเปล่า เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนอเป็นอย่าง
อ่ืนอีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมฯ เห็นชอบ ให้กำหนดวันพิจารณาแปรญัตติ จำนวน 
15 วัน นะครับ  ก็เป็นอันว่าการประชุมในญัตตินี้ เป็นอันเสร็จสิ้น ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ในวาระที่ 1 ในขั้นรับหลักการ 
ซ่ึงมติสภาฯ ได้รับหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชิญท่านเลขาฯ นัดประชุมกับ
คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 ท่าน  ในการที่จะเลือกประธานคณะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เพ่ือให้การพิจารณาในการยื่นแปรญัตติจะต้องยื่นต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งถ้ากำหนดยื่น ในวันที่ 8 - 22 ยังไม่มีประธาน
คณะกรรมการ  เพราะฉะนั้น ในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา  16.30 น.        
ดิฉัน ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  7 ท่าน  เข้าร่วมประชุมเพ่ือเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  สำหรับ
หนังสือนัดประชุม ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

 
ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ได้นัดคณะกรรมการแปรญัตติ แล้ว ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 

5.2 ญัตติการพิจรณาคัดเลือกคณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ  

 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการประจำสภา อบจ.พะเยา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

  หมวดที่ 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
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(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
     ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
     ข้อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า    
สองคน การเสนอชื่อให้เสนอโดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน แล้วให้นำวิธีการเลือกข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
     ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้นำความตาม 
     ข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
     ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน 
มีสิทธิเสนอชื่อ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควร ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่า สอง
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้ เพียงครั้งเดียว ซึ่งเสนอไม่
จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ถูกเสนอชื่อแต่ละคน คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้
ได้รับเลือกครับ 

 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ครับ ในญัตตินี้ ผมขอหารือกับท่านสมาชิกฯ ว่า คณะกรรมการของ

สภาฯ ชุดนี้ เราจะตั้งท้ังหมด จำนวนกี่คณะ เชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะ เชิญ 
นายชำนาญ  บัวแดง  ครับ 

 
ชำนาญ  บัวแดง   ขอเสนอรายชื่อ 14  คณะ มีคณะ ดังนี้ 
              1. คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
              2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             3. คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
              4. คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ 
             5. คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 

6. คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตาม
มต ิของสภา อบจ. 

              7. คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 
              8. คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 
ผู้ด้อยโอกาส   

    10. คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    11. คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน 
    12. คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    13. คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    14. คณะกรรมการธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
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ประธานสภาฯ    นายชำนาญ  บัวแดง  เสนอ 14 คณะ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิกสภาฯ    1.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์   ขอรับรอง 

2.นายบุญมี   จิตนารี  ขอรับรอง  
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการประจำสภาฯ ทั้งหมด  14 คณะ ทางเลขาฯ ทวน
รายชื่อ คณะกรรมการทุกคณะ อีกครั้ง ครับ 
  

เลขานุการสภาฯ   คณะกรรมการฯ ที ่นายชำนาญ  บัวแดง  เสนอ ประกอบด้วย  
    1. คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
              2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              3. คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
              4. คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ 
              5. คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 

6. คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตาม 
    มต ิของสภา อบจ. 

               7. คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 
               8. คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      9. คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
         และ ผู้ด้อยโอกาส   
    10. คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    11. คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน 
    12. คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    13. คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    14. คณะกรรมการธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นชอบ 14 คณะ นะครับ ผมขอดำเนินการในการที่จะพิจารณาท่าน

สมาชิกฯ  ที่จะเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เนื่องจากว่าในข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 
103 กำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท ก็คือ คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และ
คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมขอหารือกับที่
ประชุมฯ อีกครั้งว่า คณะกรรมการแต่ละคณะ สภาจะตั้งจำนวนกี่คน ทั้งหมดไม่น้อย
กว่าสามคน และไม่เกินเจ็ดคน เชิญสมาชิกฯเสนอ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  ครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    ผมขอเสนอ จำนวน  7  คน ครับ  
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ประธานสภาฯ   นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  เสนอ จำนวน  7  คน  ขอผู้รับรองดว้ย 
 
สมาชิกสภาฯ    1.นายมงคล  หลักฐาน ขอรับรอง 
    2.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ ขอรับรอง  
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ  

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะ จำนวน 7 คน  

ลำดับต่อไปขอดำเนินการเลือกสมาชิกฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกฯ เป็น
คณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งการเสนอรายชื่อเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อผู้ที่
เห็นสมควร  ครั้งละ 1 คน และมีผู้รับรอง 2 คน จะดำเนินการตามนี้ไปจนกว่าจะ
ครบทัง้ 7 คน และให้ครบทุกคณะ นะครับ   

เริ่มตั้งแต่คณะแรกครับ คณะกรรมการสามัญประจำสภา อบจ.พะเยา คนที่ 
1 เชิญ ท่านสมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  ครับ 
 

นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ 
คณะกรรมการสามัญประจำสภา อบจ. พะเยา คนที่ 1 คือ นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตัง้ที่ 2 อำเภอปง 
 

ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการสามัญ
ประจำสภา อบจ. พะเยา คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
    2.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้ 
นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการสามัญประจำสภา อบจ. พะเยา คนที่ 1 ต่อไป
เป็นการเลือก คณะกรรมการสามัญประจำสภา อบจ. พะเยา คนที่ 2 เชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เชิญครับ 
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นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 
อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ คณะกรรมการ
การคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 2 คือ นายชำนาญ  
บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน  
 

ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการการคลังและ
ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง 
2.นายธนกร  ใจกล้า  ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี

สมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ นายชำนาญ  
บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน เป็น 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 2 ต่อไป
เป็นการเลือก คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
คนที่ 3 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เชิญครับ 
 

นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 3 
คือ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต ้

 
ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการการ
คลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นางพิสมัย  ใจวัง  ขอรับรอง 

2.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง 
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ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี คนที่ 3 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการคลังและติดตามการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 4 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายวิเชษฐ์  
วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
คนที่ 4 คือ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ 

 
ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการการคลัง
และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 1 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี คนที่ 4 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการการคลังและติดตามการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 5 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  
วิสูตรสุวรรณ์ เชิญครับ 
 

นายภูเบส  วิสตูรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 5 
คือ นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ 
 

ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการการคลังและ
ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที ่5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  
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สมาชิกสภาฯ    1.นางพิสมัย  ใจวัง ขอรับรอง 

2.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
2 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี คนที่ 5 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการคลังและติดตามการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 6 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  
วิสูตรสุวรรณ์ เชิญครับ 

 
นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 6 
คือ นายวิเชษฐ์  วงค์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต ้

 

ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงค์ประสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการการ
คลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 

2.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายวิเชษฐ์  วงค์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่  2  อำเภอดอกคำใต้  เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 6 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการคลัง
และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 7 เชิญท่าน สมาชิกฯ 
เสนอ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เชิญครับ 

 
นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 7 
คือ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ 
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ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการการคลัง
และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 7 เชิญเลขาฯ ได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการการ
คลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้ง  7 คน ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี จำนวน 7 คน เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย   
1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ปง  
2.นายชำนาญ  บัวแดง  ส.อบจ. เขต 2 อ.จุน 
3.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ส.อบจ. เขต 3 อ.ดอกคำใต้      
4.นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์   ส.อบจ. เขต 1 อ.แม่ใจ        
5.นายอะดิเรก  กองมงคล  ส.อบจ. เขต 2 อ.เชียงคำ 
6.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ดอกคำใต้      
7.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ส.อบจ. เขต 2 อ.แม่ใจ  

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ คณะที่ 2 ครับ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 เชิญท่าน สมาชิกฯ 

เสนอ นายเดชศรี  ธิวงศ์ ครับ 
 

นายเดชศรี  ธิวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายคุณเดชศรี  ธิวงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพะเยา 
ขอเสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 คือ นายกมล  หทัยดำรง
วิทยา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ 
 

ประธานสภาฯ นายเดชศรี  ธิวงศ์ เสนอ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่ 1  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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สมาชิกสภาฯ    1.นายมงคล  หลักฐาน ขอรับรอง 
    2.นายเดชศรี  ธิวงศ์ ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้  
นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ เชิญครับ 

 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายอนุวัฒน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพะเยา 
ขอเสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 คือ นายเดชศรี  ธิวงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพะเยา  
 

ประธานสภาฯ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ เสนอ นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบูรณาการ  ตาคำ  ขอรับรอง 

2.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 
อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ 
นายเดชศรี  ธิวงศ์ เชิญครับ 

 
นายเดชศรี  ธิวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 คือ นางนฤมล  บัวชุม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงม่วน 
 

ประธานสภาฯ นายเดชศรี  ธิวงศ์ เสนอ นางนฤมล  บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงม่วน เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 

2.นายมงคล  หลักฐาน  ขอรับรอง 
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ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นางนฤมล  บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอเชียงม่วน  เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ 
นายเดชศรี  ธิวงศ ์เชิญครับ 

 
นายเดชศรี  ธิวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 คือ นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง 

 
ประธานสภาฯ นายเดชศรี  ธิวงศ์ เสนอ นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายอะดิเรก  กองมงคล  ขอรับรอง 
    2.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 ต่อไป
เป็นการเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 เชิญท่าน สมาชิกฯ 
เสนอ นายเดชศรี  ธิวงศ ์เชิญครับ 

 
นายเดชศรี  ธิวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 คือ นายมงคล  หลักฐาน สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา 

 
ประธานสภาฯ นายเดชศรี  ธิวงศ์ เสนอ นายมงคล  หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 

2.นายบูรณาการ  ตาคำ  ขอรับรอง 
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ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายมงคล  หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 6 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ 
นายเดชศรี  ธิวงศ์ เชิญครับ 

 
นายเดชศรี  ธิวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  6 อำเภอเมือง ขอเสนอ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 6 คือ นายบูรณาการ  ตาคำ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปง 

 

ประธานสภาฯ นายเดชศรี  ธิวงศ์ เสนอ นายบูรณาการ  ตาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที ่6  ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ขอรับรอง 

2.นายชำนาญ  บัวแดง  ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้  ให้ความเห็นชอบให้ 
นายบูรณาการ  ตาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
1 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 6  

 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที ่7       

เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายเดชศรี  ธิวงศ ์เชิญครับ 
 
นายเดชศรี  ธิวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเดชศรี  ธิวงศ์    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพะเยา 
ขอเสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 7 คือ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพะเยา 

 
ประธานสภาฯ นายเดชศรี  ธิวงศ์ เสนอ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบูรณาการ  ตาคำ  ขอรับรอง 
    2.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
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ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 7 เชิญเลขาฯ 
ได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทัง้  7 คน ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มมีติ เลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน  7 คน เป็น 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย   
1.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ส.อบจ. เขต 2 อ.แม่ใจ 
2.นายเดชศรี  ธิวงศ ์  ส.อบจ. เขต 6 อ.เมืองพะเยา     
3.นายนฤมล  บัวชุม  ส.อบจ. เขต 1 อ.เชียงม่วน 
4.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ปง           
5.นายมงคล  หลักฐาน  ส.อบจ. เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
6.นายบูรณาการ  ตาคำ  ส.อบจ. เขต 1 อ.ปง 
7.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  ส.อบจ. เขต 3 อ.เมืองพะเยา     

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ คณะที่ 3 ครับ คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี คนที่ 1 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  ครับ 
 

นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 1 
คือ นายนฤมล  บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
1 อำเภอเชียงม่วน 
 

ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ นายฤมล  บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงม่วน เป็น คณะกรรมการการคลังและ
ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
    2.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ขอรับรอง 
 
 
 
 
 

 



-28- 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้  
นางนฤมล  บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอเชียงม่วน เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการคลังและติดตามการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 2 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  
วิสูตรสุวรรณ์ เชิญครับ 

 
นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองแม่ใจ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
คนที่ 2 คือ นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขต
เลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา  
 

ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการการคลังและ
ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำป ีคนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง 
2.นายธนกร  ใจกล้า  ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 
อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี คนที ่2 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการคลังและติดตามการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 3 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  
วิสูตรสุวรรณ์ เชิญครับ 
 

นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 3 
คือ นายนิคม  ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
1 อำเภอดอกคำใต ้
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ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ นายนิคม  ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการการคลังและ
ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นางพิสมัย  ใจวัง  ขอรับรอง 

2.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายนิคม  ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอดอกคำใต้  เป็นคณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี คนที่ 3 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการการคลังและติดตามการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 4 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  
วิสูตรสุวรรณ์ เชิญครับ 

 
นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายคุณภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 4 
คือ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต ้

 
ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์กบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็นคณะกรรมการการคลัง
และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีคนที่ 4 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการคลังและ
ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 5 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ 
นางนฤมล  บัวชุม เชิญครับ 
 

นางนฤมล  บัวชุม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางนฤมล  บัวชุม สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงม่วน ขอเสนอ 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 5 
คือ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ 
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ประธานสภาฯ นางนฤมล  บัวชุม เสนอ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตาม
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นางพิสมัย  ใจวัง ขอรับรอง 

2.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 1 อำเภอแม่ใจ เป็นคณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี คนที่ 5 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการคลังและติดตามการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 6 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  
วิสูตรสุวรรณ์ เชิญครับ 

 
นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 6 
คือ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต ้

 
 

ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการการคลัง
และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 

2.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่  2  อำเภอดอกคำใต้  เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 6  

 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี คนที่ 7 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เชิญครับ 
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นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ 
คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 7 
คือ นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
4 อำเภอเชียงคำ 

 
ประธานสภาฯ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  4 อำเภอเชียงคำ เป็นคณะกรรมการการคลังและ
ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 
อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี คนที่ 7 เชิญเลขาฯ ได้อ่านรายชื่อคณะกรรมการการคลังและ
ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้ง  7 คน ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี จำนวน  7 คน เป็น คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย   
1.นางนฤมล  บัวชุม  ส.อบจ. เขต 1 อ.เชียงม่วน      
2.นางพิสมัย  ใจวัง  ส.อบจ. เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
3.นายนิคม  ศรีวิราช  ส.อบจ. เขต 1 อ.ดอกคำใต้      
4.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ส.อบจ. เขต 3 อ.ดอกคำใต้      
5.นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ ์ ส.อบจ. เขต 1 อ.แม่ใจ 
6.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ดอกคำใต้ 
7.นายธนากร  ใจกล้า  ส.อบจ. เขต 4 อ.เชียงคำ  

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ คณะที่ 4 ครับ คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 1 เชิญ ท่าน

สมาชิกฯ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 1 คือ นายเดชศรี  ธิวงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอพะเยา 
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอพะเยา เป็น คณะกรรมการการเกษตรและ
ส่งเสริมอาชีพ คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายเฉวียน มะโนชัย ขอรับรอง 
    2.นายชำนาญ  บัวแดง ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้  
นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่  6 
อำเภอพะเยา เป็น คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 1 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 2 เชิญท่านสมาชิกฯ 
เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 2 คือ นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน 
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุนเป็น คณะกรรมการการเกษตรและ
ส่งเสริมอาชีพ คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายเดชศรี  ธิวงศ์ ขอรับรอง 

2.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 2 ต่อไปเป็นการ
เลือก คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 3 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 3 คือ นายเข้ม อัศราช 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง 
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการการเกษตรและ
ส่งเสริมอาชีพ คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นางพิสมัย  ใจวัง  ขอรับรอง 

2.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 3 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 4 เชิญท่านสมาชิกฯ 
เสนอ นายเดชศรี  ธิวงศ์ เชิญครับ 
 

นายเดชศรี  ธิวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่  6 อำเภอเมือง ขอเสนอ 
คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 4 คือ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ ที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ 

 
ประธานสภาฯ นายเดชศรี  ธิวงศ์ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการการเกษตรและ
ส่งเสริมอาชีพ คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายชำนาญ  บัวแดง ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 4 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 5 เชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 5 คือ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ 
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  2 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการ
การเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายชำนาญ  บัวแดง ขอรับรอง 

2.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 5 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 6 เชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 6 คือ นายมงคล  หลักฐาน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา 

 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายมงคล  หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  2 อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการ
การเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายชำนาญ  บัวแดง  ขอรับรอง 

2.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายมงคล  หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 6 ต่อไป
เป็นการเลือก คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 7 เชิญท่านสมาชิก
เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่  7 คือ นายมานพ  
ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตัง้ที่ 1 อำเภอจุน 

 
ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการการเกษตรและ
ส่งเสริมอาชีพ คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายเข้ม  อัศราช  ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
คุณมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
1 อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ คนที่ 7 เชิญเลขาฯ 
ได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ ทั้ง  7 ท่านครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ  

  จำนวน 7 ท่าน เป็น คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ ประกอบด้วย   
1.นายเดชศรี  ธิวงศ ์  ส.อบจ. เขต 6 อ.เมืองพะเยา      
2.นายชำนาญ  บัวแดง  ส.อบจ. เขต 2 อ.เมืองจุน 
3.นายเข้ม  อัศราช  ส.อบจ. เขต 1 อ.ภูซาง      
4.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ดอกคำใต้         
5.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ส.อบจ. เขต 2 อ.แม่ใจ 
6.นายมงคล  หลักฐาน  ส.อบจ. เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
7.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ส.อบจ. เขต 1 อ.จุน  

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ คณะที่ 5 ครับ คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และ
เครื่องจักรกล คนที่ 1 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 
คนที่ 1 คือ นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ 
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการติดตามการ
สร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
    2.นายชำนาญ  บัวแดง ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้ 
นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 4 
อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และ
เครื่องจักรกล อาชีพ คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการติดตามการสร้าง
และบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 2 เชิญท่านสมาชิกฯ 
เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 
คนที่ 2 คือ นายนฤมล  บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขต
เลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงม่วน  
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายนฤมล  บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงม่วน เป็น คณะกรรมการติดตามการ
สร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายเดชศรี  ธิวงศ ์ ขอรับรอง 
2.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายนฤมล  บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอเชียงม่วน เป็น คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และ
เครื่องจักรกล คนที่ 2 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุง
ทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 3 เชิญท่านสมาชิกฯ  
เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่ าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 
คนที่ 3 คือ นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอกคำใต ้

 
ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการติดตามการ
สร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  ขอรับรอง 

2.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และ
เครื่องจักรกล คนที่ 3 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุง
ทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 4 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายวิเชษฐ์  
วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 
คนที่ 4 คือ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ 

 
ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เสนอ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการ
ติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล  
คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายเดชศรี  ธิวงศ์ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็นคณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก 
ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 4 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการติดตามการ
สร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 5 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 
คนที่ 5 คือ นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา 
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการติดตามการ
สร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 

2.นายชำนาญ  บัวแดง ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 
อำเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และ
เครื่องจักรกล อาชีพ คนที่ 5 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการติดตามการสร้าง
และบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 6 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายนิคม  
ศรีวิราช เชิญครับ 

 
นายนิคม  ศรีวิราช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายนิคม  ศรีวิราช 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 
คนที่ 6 คือ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ 

 
ประธานสภาฯ นายนิคม  ศรีวิราช เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการติดตามการ
สร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ขอรับรอง 

2.นายชำนาญ  บัวแดง  ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ 
และเครื่องจักรกล อาชีพ คนที่ 6 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการติดตามการ
สร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 7 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 
คนที่ 7 คือ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพะเยา 

 
ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการติดตาม
การสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายเข้ม  อัศราช  ขอรับรอง 
    2.นางพิสมัย  ใจวัง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ 
และเครื่องจักรกล อาชีพ คนที่ 7 เชิญเลขาฯ ได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการติดตาม
การสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล ทั้ง  7 คน ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และ
เครื่องจักรกล จำนวน  7 คน เป็น 

  คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 
ประกอบด้วย   
1.นายธนากร  ใจกล้า  ส.อบจ. เขต 4 อ.เชียงคำ      
2.นางนฤมล  บัวชุม  ส.อบจ. เขต 1 อ.เชียงมว่น 
3.นายนิคม  ศรีวิราช  ส.อบจ. เขต 1 อ.ดอกคำใต้       
4.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ส.อบจ. เขต 3 อ.ดอกคำใต้         
5.นางพิสมัย  ใจวัง  ส.อบจ. เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
6.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ดอกคำใต้ 
7.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ส.อบจ. เขต 3 อ.เมืองพะเยา      

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ คณะที่ 6 ครับ คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการ

ปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 1 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายเข้ม  อัศราช ครับ 
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นายเข้ม  อัศราช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายเข้ม  อัศราช สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง ขอเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภา อบจ. คนที่ 1 คือ นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน 
 

ประธานสภาฯ นายเข้ม  อัศราช เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่  2 อำเภอจุน คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
    2.นายเสวียน  มะโนชัย ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้ 
นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผล
การปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 2 เชิญ
ท่านสมาชิกฯ เสนอ นายเข้ม  อัศราช เชิญครับ 

 
นายเข้ม  อัศราช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายเข้ม  อัศราช สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง ขอเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภา อบจ. คนที่ 2 คือ นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอปง  
 

ประธานสภาฯ นายเข้ม  อัศราช เสนอ นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายวิเชษฐ์  วงศป์ระสิทธิ์ ขอรับรอง 
2.นายธนกร  ใจกล้า  ขอรับรอง 
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ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 2 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คน
ที ่3 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายเข้ม  อัศราช เชิญครับ 
 

นายเข้ม  อัศราช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเข้ม  อัศราช สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง ขอเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภา อบจ. คนที่ 3 คือ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเชียงคำ 
 

ประธานสภาฯ นายเข้ม  อัศราช เสนอ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ ที่ 3 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 3 ขอผู้
รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  ขอรับรอง 

2.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญ
ครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้
ความเห็นชอบให้ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเชียงคำ คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 3 ต่อไปเป็นการเลือก 
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภา อบจ. คนที่ 4 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายเข้ม  อัศราช เชิญครับ 

 
นายเข้ม  อัศราช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเข้ม  อัศราช สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ งที่ 1 อำเภอภูซาง ขอเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภา อบจ. คนที่ 4 คือ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต ้
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ประธานสภาฯ นายเข้ม  อัศราช เสนอ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 4 ขอผู้
รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 4 ต่อไปเป็นการเลือก
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภา อบจ. คนที่ 5 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายเข้ม  อัศราช เชิญครับ 
 

นายเข้ม  อัศราช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายเข้ม  อัศราช สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง ขอเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภา อบจ. คนที่ 5 คือ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต ้
 

ประธานสภาฯ นายเข้ม  อัศราช เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 5 ขอผู้
รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายธนกร  ใจกล้า ขอรับรอง 

2.นายชำนาญ  บัวแดง ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่  5  ต่อไปเป็นการเลือก 
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภา อบจ. คนที่ 6 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายเข้ม  อัศราช เชิญครับ 
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นายเข้ม  อัศราช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายเข้ม  อัศราช สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง ขอเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภา อบจ. คนที่ 6 คือ นายเสวียน  มะโนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปง 

 

ประธานสภาฯ นายเข้ม  อัศราช เสนอ นายเสวียน  มะโนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที ่6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ขอรับรอง 

2.นายชำนาญ  บัวแดง  ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายเสวียน  มะโนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอปง คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 6 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 7 เชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง เชิญครับ 

 
นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชำนาญ  บัวแดง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภา อบจ. คนที่ 7 คือ นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตัง้ที่ 1 อำเภอภูซาง 

 
ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นางพิสมัย  ใจวัง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผล
การปฏิบัติตามมติสภา อบจ. คนที่ 7 เชิญเลขาฯ ได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ.  
ทั้ง  7 คน ครับ 
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เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตาม
ผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. จำนวน  7 คน เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. ประกอบด้วย   
1.นายชำนาญ  บัวแดง  ส.อบจ. เขต 2 อ.จุน           
2.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ปง 
3.นายบุญสินธุ์  มังคลาด  ส.อบจ. เขต 3 อ.เชียงคำ           
4.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ส.อบจ. เขต 3 อ.ดอกคำใต้         
5.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ดอกคำใต้         
6.นายเสวียน  มะโนชัย  ส.อบจ. เขต 3 อ.ปง      
7.นายเข้ม  อัศราช  ส.อบจ. เขต 1 อ.ภูซาง      

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ คณะ 7 ครับ คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 1  

เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง ครับ 
 

นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 1 คือ นายบูรณาการ  ตาคำ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปง 
 

ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายบูรณาการ  ตาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปง คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และกีฬา คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
    2.นายเสวียน  มะโนชัย ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้  
นายบูรณาการ  ตาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอปง เป็น คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 1 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 2 เชิญท่าน 
สมาชิกฯ เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล เชิญครับ 
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นายอะดิเรก  กองมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายอะดิเรก  กองมงคล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 2 คือ นายชำนาญ   
บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน  
 

ประธานสภาฯ นายอะดิเรก  กองมงคล เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  2 อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง 
2.นายบูรณาการ  ตาคำ  ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 2 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 3 เชิญท่านสมาชิกฯ 
เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง เชิญครับ 
 

นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 3 คือ นายบุญสินธุ์  มังคลาด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเชียงคำ 
 

ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  ขอรับรอง 

2.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ ครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
3 อำเภอเชียงคำ คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 3 ต่อไป
เป็นการเลือก คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 4 เชิญท่าน 
สมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง เชิญครับ 

 
 

 



-46- 
 

นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 4 คือ นายอะดิเรก  กองมงคล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ 

 
ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
2 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 4 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 5 เชิญ
ท่านสมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง เชิญครับ 
 

นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพะเยา 
ขอเสนอ คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 5 คือ นายเดชศรี  
ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพะเยา 
 

ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพะเยา คณะกรรมการวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายธนกร  ใจกล้า  ขอรับรอง 

2.นายอะดิเรก  กองมงคล  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 6 
อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 5 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 6 เชิญ
ท่านสมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง เชิญครับ 
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นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 6 คือ นายนิคม  ศรีวิราช 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอกคำใต ้

 

ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายนิคม  ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ขอรับรอง 

2.นายบูรณาการ  ตาคำ  ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายนิคม  ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอเมืองพะเยา คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 6 ต่อไป
เป็นการเลือก คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 7 เชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง เชิญครับ 

 
นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 7 คือ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพะเยา 

 
ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพะเยา คณะกรรมการวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นางพิสมัย  ใจวัง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 7 
เชิญเลขาฯ ได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ทั้ง  7 
คน ครับ 
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เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน  7 
คน เป็น คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย   
1.นายบูรณาการ  ตาคำ  ส.อบจ. เขต 1 อ.ปง           
2.นายชำนาญ  บัวแดง  ส.อบจ. เขต 2 อ.จุน           
3.นายบุญสินธุ์  มังคลาด  ส.อบจ. เขต 3 อ.เชียงคำ           
4.นายอะดิเรก  กองมงคล  ส.อบจ. เขต 2 อ.เชียงคำ        
5.นายเดชศรี  ธิวงศ์  ส.อบจ. เขต 6 อ.เมืองพะเยา         
6.นายนิคม  ศรีวิราช  ส.อบจ. เขต 1 อ.ดอกคำใต้    
7.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  ส.อบจ. เขต 3 อ.เมืองพะเยา      

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ คณะที่ 8 ครับ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 1 เชิญ
ท่านสมาชิกฯ เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล ครับ 
 

นายอะดิเรก  กองมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายอะดิเรก  กองมงคล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 1 คือ นายกมล  
หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอแม่ใจ 
 

ประธานสภาฯ นายอะดิเรก  กองมงคล เสนอ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ งที่  2  อำเภอเชียงคำ คณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที ่1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบูรณาการ  ตาคำ ขอรับรอง 
    2.นายเสวียน  มะโนชัย ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้ 
นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 
1 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 2 
เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล เชิญครับ 
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นายอะดิเรก  กองมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายอะดิเรก  กองมงคล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 2 คือ สิบเอกบุญเดช  
อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้  
 

ประธานสภาฯ นายอะดิเรก  กองมงคล เสนอ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง 
2.นายบูรณาการ  ตาคำ  ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่  3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม คนที่ 2 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม คนที่ 3 เชิญทา่นสมาชิกฯ เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล เชิญครับ 
 

นายอะดิเรก  กองมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 
อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ งที่  2 อำเภอเชี ยงคำ ขอเสนอ 
คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 3 คือ นายพิสมัย  ใจวัง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา 
 

ประธานสภาฯ นายอะดิเรก  กองมงคล เสนอ นายพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมกทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  ขอรับรอง 

2.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 
อำเภอเมืองพะเยา คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 3 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 4 
เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล เชิญครับ 
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นายอะดิเรก  กองมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 
อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ ขอเสนอ คณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 4 คือ นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงคำ 

 
ประธานสภาฯ นายอะดิเรก  กองมงคล เสนอ นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ งที่  1  อำเภอเชียงคำ คณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้ งที่  1  อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม คนที่ 4 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม คนที่ 5 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล เชิญครับ 
 

นายอะดิเรก  กองมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายอะดิเรก  กองมงคล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 5 คือ นายประทีป  
อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง 
 

ประธานสภาฯ นายอะดิเรก  กองมงคล เสนอ นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายธนกร  ใจกล้า  ขอรับรอง 

2.นายอะดิเรก  กองมงคล  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายอินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภู
ซาง เป็น คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 5 ต่อไปเป็นการ
เลือก คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 6 เชิญท่านสมาชิกฯ 
เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง เชิญครับ 
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นายมานพ  ศูนย์กลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายมานพ  ศูนย์กลาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 6 คือ คุณอะดิกเรก  
กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ 

 

ประธานสภาฯ นายมานพ  ศูนย์กลาง เสนอ นายอะดิกเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัดพะเยา เขตเลื อกตั้ งที่  2  อำเภอเชียงคำ เป็ น  คณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ขอรับรอง 

2.นายบูรณาการ  ตาคำ  ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายอะดิกเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อำเภอเชียงคำ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 6 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 7 
เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล เชิญครับ 

 
นายอะดิเรก  กองมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอะดิเรก  กองมงคล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 7 คือ คุณมานพ  
ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั ้งที ่ 3 
อำเภอเมืองพะเยา 

 
ประธานสภาฯ นายอะดิเรก  กองมงคล เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่ วนจั งหวัดพะเยา เขตเลื อกตั้ งที่  3  อำเภอเมือ งพะเยา คณ ะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นางพิสมัย  ใจวัง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่

มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ นายมานพ  
ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมือง
พะเยา เป็น คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที ่7 เชิญเลขาฯ ได้อ่าน
รายชื่อ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้ง  7 คน ครับ 
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เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน  7 
คน เป็น คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย   
1.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ส.อบจ. เขต 2 อ.แม่ใจ           
2.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ส.อบจ. เขต 3 อ.ดอกคำใต้              
3.นางพิสมัย  ใจวัง  ส.อบจ. เขต 4 อ.เมืองพะเยา    
4.นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย ส.อบจ. เขต 1 อ.เชียงคำ        
5.นายประทีป  อินธิมา  ส.อบจ. เขต 2 อ.ภูซาง         
6.นายอะดิเรก  กองมงคล  ส.อบจ. เขต 2 อ.เชียงคำ 
7.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ส.อบจ. เขต 3 อ.เมืองพะเยา     

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ คณะที่ 9 ครับ คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 1 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง ครับ 
 

นายมานพ  ศูนย์กลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายมานพ  ศูนย์กลาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส คนที่ 1 คือ นางพิสมัย  ใจวัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา 
 

ประธานสภาฯ นายมานพ  ศูนย์กลาง เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายชำนาญ  บัวแดง ขอรับรอง 
    2.นายเสวียน  มะโนชัย ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้  
นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 4 
อำเภอเมืองพะเยา เป็น คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 2 
เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง เชิญครับ 
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นายมานพ  ศูนย์กลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายมานพ  ศูนย์กลาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส คนที่ 2 คือ นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน  
 

ประธานสภาฯ นายมานพ  ศูนย์กลาง เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอรับรอง 
2.นายเข้ม อัศราช  ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่  2 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ที่ 3 เชิญ
ท่านสมาชิกฯ เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง เชิญครับ 
 

นายมานพ  ศูนย์กลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายมานพ  ศูนย์กลาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส คนที่ 3 คือ นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง 
 

ประธานสภาฯ นายมานพ  ศูนย์กลาง เสนอ นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นางพิสมัย  ใจวัง  ขอรับรอง 

2.นายอะดิเรก  กองมงคล  ขอรับรอง 
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ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที ่3 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 4 
เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง เชิญครับ 

 
นายมานพ  ศูนย์กลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายมานพ  ศูนย์กลาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส คนที่ 4 คือ นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง 

 
ประธานสภาฯ นายมานพ  ศูนย์กลาง เสนอ นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 4 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 5 
เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง เชิญครับ 
 

นางพิสมัย  ใจวัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ 
คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส คนที่ 5 คือ นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน 
 

ประธานสภาฯ นางพิสมัย  ใจวัง เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  
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สมาชิกสภาฯ    1.นายเข้ม  อัศราช  ขอรับรอง 
2.นายอะดิเรก  กองมงคล  ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ ครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
1 อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 5 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 6 
เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง เชิญครับ 

 
นายมานพ  ศูนย์กลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายมานพ  ศูนย์กลาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส คนที่ 6 คือ นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง 

 

ประธานสภาฯ นายมานพ  ศูนย์กลาง เสนอ นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซางเป็น คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย ขอรับรอง 

2.นายชำนาญ  บัวแดง  ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอภูซาง คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่  6 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 7 
เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง เชิญครับ 

 
นายอะดิเรก  กองมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายมานพ  ศูนย์กลาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส คนที่ 7 คือ นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงคำ 
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ประธานสภาฯ นายมานพ  ศูนย์กลาง เสนอ นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงคำ คณะกรรมการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 7  
ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นางพิสมัย  ใจวัง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส คนที่ 7 เชิญเลขาฯ ได้อ่านรายชื่อ 
คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ทั้ง  7 คน ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จำนวน  7 คน เป็น คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย   
1.นายพิสมัย  ใจวัง  ส.อบจ. เขต 4 อ.เมืองพะเยา      
2.นายชำนาญ  บัวแดง  ส.อบจ. เขต 2 อ.จุน          
3.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ปง          
4.นายประทีป  อินธิมา  ส.อบจ. เขต 2 อ.ภูซาง                    
5.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ส.อบจ. เขต 1 อ.จุน       
6.นายเข้ม อัศราช  ส.อบจ. เขต 1 อ.ภูซาง 
7.นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย ส.อบจ. เขต 1 อ.เชียงคำ   

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ คณะที่ 10 ครับ คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

คนที่ 1 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง ครับ 
 

นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 1 
คือ นายนิคม  ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
1 อำเภอดอกคำใต ้
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ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายนิคม  ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  1 อำเภอดอกคำใต้ คณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญสินธุ์  มังคลาด ขอรับรอง 
    2.นายเสวียน  มะโนชัย ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้ 
นายนิคม  ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 2 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ  
นายชำนาญ  บัวแดง เชิญครับ 

 
นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 

อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอคณะกรรมการรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 2 คือ นายเสวียน  มะโนชัย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปง  
 

ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายเสวียน  มะโนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  3 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
2.นายเข้ม อัศราช ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ ถ้าไม่

มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ นายเสวียน  
มะโนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปง เป็น 
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 2 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ที่ 3 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง เชิญครับ 
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นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 3 
คือ คุณมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 1 อำเภอจุน 
 

ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายเสวียน  มะโนชัย  ขอรับรอง 

2.นายอะดิเรก  กองมงคล  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
1 อำเภอจุน คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย คนที่ 3 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 4 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง เชิญครับ 

 
นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 

อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ คณะกรรมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 4 คือ นายอนุวัฒน์  
ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมือง 

 
ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมือง คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอเมือง เป็น คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย คนที่ 4 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 5 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  
บัวแดง เชิญครับ 
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นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพะเยา 
ขอเสนอ คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย คนที่ 5 คือ นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง 
 

ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายธนกร  ใจกล้า  ขอรับรอง 
2.นายอะดิเรก  กองมงคล  ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย คนที่ 5 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 6 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายเข้ม  อัศราช 
เชิญครับ 

 
นายเข้ม  อัศราช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายเข้ม  อัศราช สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง ขอเสนอ 
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 6 
คือ นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อำเภอจุน 

 

ประธานสภาฯ นายเข้ม  อัศราช เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย ขอรับรอง 

2.นายมานพ ศูนย์กลาง  ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ ถ้า
ไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ นาย
ชำนาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอ
จุน คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 
6 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย คนที่ 7 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายชำนาญ  บัวแดง เชิญครับ 
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นายชำนาญ  บัวแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชำนาญ  บัวแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน ขอเสนอ 
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 7 
คือ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที ่3 อำเภอเชียงคำ 

 
ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเชียงคำ คณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นางพิสมัย  ใจวัง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
3 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย คนที่ 7 เชิญเลขาฯ ได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง  7 คน ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จำนวน  7 คน เป็น คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย   
1.นายนิคม  ศรีวิราช  ส.อบจ. เขต 1 อ.ดอกคำใต้     
2.นายเสวียน  มะโนชัย  ส.อบจ. เขต 3 อ.ปง              
3.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ส.อบจ. เขต 1 อ.จุน          
4.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  ส.อบจ. เขต 3 อ.เมือง          
5.นายเข้ม  อัศราช  ส.อบจ. เขต 1 อ.ภูซาง          
6.นายชำนาญ  บัวแดง  ส.อบจ. เขต 2 อ.จุน 
7.นายบุญสินธุ์  มังคลาด  ส.อบจ. เขต 3 อ.เชียงคำ   

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ คณะที่ 11 ครับ คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 1 เชิญ

ท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายพิสมัย  ใจวัง ครับ 
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นางพิสมัย  ใจวัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ 
คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 1 คือ นายเข้ม  อัศราช 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง 
 

ประธานสภาฯ นางพิสมัย  ใจวัง เสนอ นางเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 
1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายมานพ  ศูนย์กลาง ขอรับรอง 
    2.นายประทีป  อินธิมา ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้ 
นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 1 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 2 
เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง เชิญครับ 

 
นางพิสมัย  ใจวัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 

อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมือง ของ คณะกรรมการกิจการ
พาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 2 คือ นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง 
 

ประธานสภาฯ นางพิสมัย  ใจวัง เสนอ นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 2 
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
2.นายเข้ม อัศราช ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 2 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน ที่ 3 เชิญ
ท่านสมาชิกฯ เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง เชิญครับ 
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นางพิสมัย  ใจวัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ 
คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่  3 คือ คุณมานพ  
ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน 
 

ประธานสภาฯ นางพิสมัย  ใจวัง เสนอ นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน เป็น คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และ
ส่งเสริมการลงทุน คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายเสวียน  มะโนชัย  ขอรับรอง 

2.นายอะดิเรก  กองมงคล  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
1 อำเภอจุน คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 3 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 4 เชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง เชิญครับ 

 
นางพิสมัย  ใจวัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 

อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมือง ขอเสนอ คณะกรรมการกิจการ
พาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 4 คือ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเชียงคำ 

 
ประธานสภาฯ นายชำนาญ  บัวแดง เสนอ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเชียงคำ คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และ
ส่งเสริมการลงทุน คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายประทีป  อินธิมา  ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 
3 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 4 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 5 
เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง เชิญครับ 
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นางพิสมัย  ใจวัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 
อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ คณะกรรมการ
กิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 5 คือ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ 
 

ประธานสภาฯ นางพิสมัย  ใจวัง เสนอ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภแม่ใจ คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และ
ส่งเสริมการลงทุน คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายธนกร  ใจกล้า  ขอรับรอง 

2.นายอะดิเรก  กองมงคล  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน 
คนที่ 5 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คน
ที่ 6 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายประทีป  อินธิมา เชิญครับ 

 
นายประทีป  อินธิมา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประทีป  อินธิมา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง ขอเสนอ 
คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 6 คือ นางพิสมัย  ใจวัง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมือง 

 

ประธานสภาฯ นายประทีป  อินธิมา เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมือง เป็น คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริม
การลงทุน คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายเข้ม  อัศราช  ขอรับรอง 

2.นายประทีป  อินธิมา  ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้  ให้ความเห็นชอบให้ 
นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 
อำเภอเมือง คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 6 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 7 เชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอ นางพิสมัย  ใจวัง เชิญครับ 
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นางพิสมัย  ใจวัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 

อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมือง ขอเสนอ คณะกรรมการกิจการ
พาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คนที่ 7 คือ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ 

 
ประธานสภาฯ นางพิสมัย  ใจวัง เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และ
ส่งเสริมการลงทุน คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ขอรับรอง 
    2.นายประทีป  อินธิมา  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน คน
ที่ 7 เชิญเลขาฯ ได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน 
ทั้ง 7 คน ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มี
มติ เลือก คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน จำนวน  7 คน เป็น
คณะกรรมการกิจการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย   
1.นายเข้ม  อัศราช  ส.อบจ. เขต 1. อ.ภูซาง          
2.นายประทีป  อินธิมา  ส.อบจ. เขต 2 อ.ภูซาง         
3.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ส.อบจ. เขต 1 อ.จุน          
4.นายบุญสินธุ์  มังคลาด  ส.อบจ. เขต 3 อ.เชียงคำ         
5.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ส.อบจ. เขต 2 อ.แม่ใจ          
6.นายชำนาญ  บัวแดง  ส.อบจ. เขต 4 อ.เมือง 
7.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ดอกคำใต้   

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ คณะที่ 12 ครับ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 1 เชิญท่าน 

สมาชิกฯ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 1 คือ นายบูรณาการ ตาคำ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปง 
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายบูรณาการ ตาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ขอรับรอง 
    2.นายชำนาญ  บัวแดง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้  
นายบูรณาการ ตาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอปง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 1 ต่อไปเป็นการ
เลือก คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 2 เชิญท่าน สมาชิกฯ 
เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 

อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 2 คือ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ 
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ ขอรับรอง 
2.นายบูรณาการ ตาคำ ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข อาชีพ 
คนที่ 2 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 3 
เชิญทา่น สมาชิกฯ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 
อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ งที่  2 อำเภอดอกคำใต้  ขอเสนอ
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 3 คือ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมือง 
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมือง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายบุญมี  จิตอารี  ขอรับรอง 

2.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอเมือง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 3 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 4 เชิญท่านสมาชิกฯ 
เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 
 

นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ ขอ
เสนอ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 4 คือ นายบุญมี  จิตอารี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมือง 

 
ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายบุญมี  จิตอารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมือง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้  
นายบุญมี  จิตอารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 5 
อำเภอเมือง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 4 ต่อไปเป็น
การเลือก คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 5 เชิญท่าน สมาชิกฯ 
เสนอ นายบูรณาการ ตาคำ เชิญครับ 
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นายบูรณาการ ตาคำ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 
อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายบูรณาการ ตาคำ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปง ขอเสนอ คณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 5 คือ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ 
 

ประธานสภาฯ นายบูรณาการ ตาคำ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายชำนาญ  บัวแดง ขอรับรอง 

2.นายบุญมี  จิตอารี ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบ ให้ 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 5 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 6 เชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 

อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ งที่  2 อำเภอดอกคำใต้  ขอเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 6 คือ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา 

 
 

ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายบุญมี  จิตอารี ขอรับรอง 

2.นายมงคล  หลักฐาน ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ 
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
คนที่ 6 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 7 
เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เชิญครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 
อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ งที่  2 อำเภอดอกคำใต้  ขอเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 7 คือ นายเสวียน  มะโนชัย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปง 

 
ประธานสภาฯ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ นายเสวียน  มะโนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายเสวียน  มะโนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอปง เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คนที่ 7 เชิญเลขาฯ 
ได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ทั้ง 7 คน ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข จำนวน 7 คน 
เป็น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประกอบด้วย   
1.นายบูรณาการ  ตาคำ  ส.อบจ. เขต 1 อ.ปง            
2.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ส.อบจ. เขต 2 อ.แม่ใจ 
3.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  ส.อบจ. เขต 3 อ.เมืองพะเยา      
4.นายบุญมี  จิตอารี  ส.อบจ. เขต 5 อ.เมืองพะเยา       
5.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ดอกคำใต้         
6.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ส.อบจ. เขต 3 อ.ดอกคำใต้         
7.นายเสวียน  มะโนชัย  ส.อบจ. เขต 3 อ.ปง  

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ คณะที่ 13 ครับ คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 1 เชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า ครับ 
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นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 
อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ ขอเสนอ คณะกรรมการ
การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 1 คือ นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง 
 

ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายธนากร  ใจกล้า ขอรับรอง 
    2.นายเข้ม  อัศราช ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ เห็นชอบให้  
นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขต 
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 1 
ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 2 เชิญ
ท่านสมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า เชิญครับ 

 
นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 

อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ งที่  4 อำเภอเชี ยงคำ ขอเสนอ 
คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 2 คือ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง 
 

ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปง เป็น คณะกรรมการการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญสินธุ์  มังคลาด ขอรับรอง 
2.นายบูรณาการ ตาคำ ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ให้ 
นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ใจ เป็น คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 
2 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 3 เชิญ
ท่านสมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า เชิญครับ 
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นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ท่านนายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธนากร  ใจ
กล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 เมืองเชียง
คำ ขอเสนอ คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 3 คือ นาย
บุญมี  จิตอารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 5 
อำเภอพะเยา 
 

ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายบุญมี  จิตอารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมือง เป็น คณะกรรมการการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย ขอรับรอง 

2.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบให้ นายบุญมี  จิตอารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมือง เป็น คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คนที่ 3 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่ 4 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า  เชิญครับ 
 

นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธนากร  ใจกล้า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 4 คือ คุณฐิติพันธ์  
จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  1 
อำเภอเชียงคำ 

 
ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการ
การศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบให้ นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คนที่ 4 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คนที่ 5 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า เชิญครับ 
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นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายธนากร  ใจกล้า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 5 คือ นายอะดิเรก  
กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอ
เชียงคำ 
 

ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่  2 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการ
การศึกษาและภูมปิัญญาท้องถิ่น คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ขอรับรอง 

2.นายบุญมี  จิตอารี  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ 
เห็นชอบ ให้ นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คนที่ 5 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่ 6 เชิญท่านสมาชิก เสนอ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา เชิญครับ 

 
นายกมล  หทัยดำรงวิทยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 

ท่านนายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกมล  หทัย
ดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 
อำเภอแม่ใจ ขอเสนอ คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 6 
คือ นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ 

 
 

ประธานสภาฯ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา เสนอ นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการ
การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายบุญมี  จิตอารี ขอรับรอง 

2.นายมงคล  หลักฐาน ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ
ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบให้ นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คนที่ 6 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่ 7 เชิญท่า นสมาชิกเสนอ นายธนากร  ใจกล้า เชิญครับ 
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นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธนากร  ใจกล้า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 7 คือ นายประทีป  
อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง 

 
ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบ ให้ นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คนที ่7 เชิญเลขาได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้ง  7 คน ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน  7 
คน เป็น คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย   
1.นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.ปง            
2.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ส.อบจ. เขต 2 อ.แม่ใจ         
3.นายบุญมี  จิตอารี  ส.อบจ. เขต 5 อ.เมืองพะเยา      
4.นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย ส.อบจ. เขต 1 อ.เชียงคำ       
5.นายอะดิเรก  กองมงคล  ส.อบจ. เขต 2 อ.เชียงคำ         
6.นายธนากร  ใจกล้า  ส.อบจ. เขต 4 อ.เชียงคำ    
7.นายประทีป  อินธิมา  ส.อบจ. เขต 2 อ.ภูซาง  

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ คณะที่ 14 ครับ คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 1  
เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า ครับ 
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นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 

ท่านนายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธนากร  ใจ
กล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอ
เชียงคำ ขอเสนอ คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 1 
คือ นายบุญสินธุ ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 3 อำเภอเชียงคำ 
 

ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการธรรมภิ
บาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายธนากร  ใจกล้า ขอรับรอง 
    2.นายเข้ม  อัศราช ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะ

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ 
เห็นชอบให้ นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยาเขต เลือกตั้ งที่  3 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการธรรมภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 2 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า 
เชิญครับ 

 
นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่าน

นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายธนากร  ใจกล้า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ 
ขอเสนอ คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 2 คือ สิบเอกบุญ
เดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอ
ดอกคำใต ้
 

ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการ
ธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    1.นายบุญสินธุ์  มังคลาด ขอรับรอง 
2.นายบูรณาการ ตาคำ ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับไม่มีนะ

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบ ให้ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้งที่  3 อำเภอดอกคำใต้ เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 2 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการธรรมภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 3 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายบุญมี  จิตอารี 
เชิญครับ 
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นายบุญมี  จิตอาร ี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ท่านนายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญมี  จิตอารี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 5 เมืองพะเยา ขอ
เสนอ คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 3 คือ นายธนา
กร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 
อำเภอเชียงคำ 
 

ประธานสภาฯ นายบุญมี  จิตอารี เสนอ นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย ขอรับรอง 

2.นายมานพ  ศูนย์กลาง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบให้ นายธนากร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม คนที่ 3 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม คนที่ 4 เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า  เชิญครับ 
 

นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธนากร  ใจกล้า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 4 คือ นายอะดิเรก  
กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอ
เชียงคำ 

 
ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการธรรมภิ
บาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 4 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบให้ นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตเลือกตั้ งที่  2 อำเภอเชียงคำ เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 4 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการธรรมภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 5  
เชิญท่าน สมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า เชิญครับ 
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นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายธนากร  ใจกล้า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียงคำ ขอ
เสนอ คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 5 คือ นายบุญมี  
จิตอารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมือง 
 

ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายบุญมี  จิตอารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมือง เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 5 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ขอรับรอง 

2.นายบุญมี  จิตอารี  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ 
เห็นชอบ ให้ นายบุญมี  จิตอารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมือง เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม คนที่ 5 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม คนที่ 6 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า เชิญครับ 

 
นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 

ท่านนายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธนากร  ใจ
กล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียง
คำ ขอเสนอ คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 6 คือ 
นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อำเภอภูซาง 

 
 

ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 6 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ  1.นายบุญม ี จิตอาร ี ขอรับรอง 

2.นายมงคล  หลักฐาน ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ
ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบให้ นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม คนที่ 6 ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม คนที่ 7 เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอ นายธนากร  ใจกล้า เชิญครับ 
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นายธนากร  ใจกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ท่านนายก อบจ.พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธนากร  ใจ
กล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเชียง
คำ ขอเสนอ คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 7 คือ นาย
เข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอ
ภูซาง 

 
ประธานสภาฯ นายธนากร  ใจกล้า เสนอ นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม คนที่ 7 ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 
สมาชิกสภาฯ    1.นายกมล  หทัยดำรงวิทยา ขอรับรอง 
    2.นายนิคม  ศรีวิราช  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะ

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่ งนี้ ให้ความ
เห็นชอบ ให้ นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขตเลือกตั้งที่  1 อำเภอภูซาง เป็น คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม คนที่ 7 เชิญเลขาได้อ่านรายชื่อ คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม ทั้ง  7 คนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติ เลือก คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม จำนวน   
7 คน เป็น 

  คณะกรรมการธรรมภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย   
1.นายบุญสินธุ์  มังคลาด  ส.อบจ. เขต 3 อ.เชียงคำ          
2.สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ส.อบจ. เขต 3 อ.ดอกคำใต้         
3.นายธนากร  ใจกล้า  ส.อบจ. เขต 4 อ.เชียงคำ     
4.นายอะดิเรก  กองมงคล  ส.อบจ. เขต 2 อ.เชียงคำ 
5.นายบุญมี  จิตอารี  ส.อบจ. เขต 5 อ.เมือง          
6.นายประทีป  อินธิมา  ส.อบจ. เขต 2 อ.ภูซาง   
7.นายเข้ม  อัศราช  ส.อบจ. เขต 1 อ.ภูซาง  

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  ๕.๓ ญัตติการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประจำองค์การบริหาร ส่วน

จังหวัด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ามจังงหวัด 
 เนื่องจากว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
กำหนดให้ทางสภาฯ เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมเป็น
คณะกรรมการ โดยให้ สภาท้องถิ่น คัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ท่าน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อ ผู้ที่
เหมาะสม เชิญ สิบเอกบุญเดซ อินต๊ะสาร ครับ 
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สิบเอกบุญเดซ  อินต๊ะสาร  เสนอ นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต อำเภอภูกามยาว 

เป็นคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครับ 
 

ประธานสภา ฯ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิกสภาฯ    1.นายเข้ม  อัศราช  ขอรับรอง 
   2.นางพิสมัย ใจวัง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภา ฯ   ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ         

ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ 
ให้ความเห็นชอบเลือก นายอภิ เชษฐ์  แสงเมือง เป็นตัวแทนของสภาฯ            
ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งทางสภาฯ     
จะได้มีหนังสือแจ้งไปทางนายก อบจ.พะเยา เพ่ือแต่งตั้งตามที่สภาฯ มีมติ 
 
5.4 ญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ในหมวดที่ 1 ข้อ 8 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในข้อ 8 ให้ผู้บริหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 

   1.1 ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธาน 
   1.2 รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกคน เป็นกรรมการ 

1.3 สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ 
ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี 

    เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงมีญัตติเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดพะเยา 
จำนวน 3 ท่าน ตามกรอบที่กำหนด เชิญสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนที่  1  เชิญครับ  เชิญ 
นายวิ เขษฐ์   
วงศ์ประสิทธิ์  ได้ เสนอชื่อ คณะกรรมการ คนที่  1 ครับ   

 
นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ เสนอ 1 นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิสภา อบจ.พะเยา เขต อ. ภูกามยาว  

เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 1 
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิสภาฯ   นายเดชศรี ธวงศ์   ขอรับรอง 
   นายชำนาญ  บัวแดง ขอรับรอง 
 
 



-78- 
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ มีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ    

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ 
ให้ความเห็นชอบเลือก  นายอภิ เชษฐ์  แสงเมือง เป็นตัวแทนของสภาฯ            
ในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 1 
 ต่อไป เชิญสมาชิกได้ เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา คนที่ 2 ครับ เชิญ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
 

นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2  นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบจ.
พะเยา  อ.แม่ใจ เป็นคณะการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิสภาฯ   นายกมล  หทัยดำรงวิทยา    ขอรับรอง 
   นางพิสมัย  ใจวัง      ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ มีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ ไม่มี

นะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบเลือก นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ เป็นตัวแทนของสภาฯ ในคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ต่อไป เชิญสมาชิกได้เสนอชื่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์ การบริหาร ส่ วนจั งหวัดพะเยา คนที่  3 ครับ               
เชิญ นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ ครับ 

 
นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์  เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 9 นางนฤมล บัวชุม  สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต  
  อ.เชียงม่วน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 3 
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิสภาฯ   นายเข้ม อัศราช  รับรอง 
   นายบุญสินธุ์  มังคลาด รับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ มีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ   

ไม่มีนะ ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ 
ให้ ค ว าม เห็ น ชอบ เลื อ ก  น างน ฤมล   บั วชุ ม  เป็ น ตั วแท น ของสภ าฯ                   
ในคณ ะกรรมการพัฒ นาองค์ การบ ริห ารส่ วนจั งห วัดพะเยา คนที่  3              
เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา จำนวน 3 คน 

 
เลขานุการสภาฯ  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 3 คน 

ประกอบด้วย 
   1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต อ.ภูกามยาว 
   2. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1.อ.แม่ใจ 
   3. นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต อ.เชียงม่วน 

ต่อไป เป็นการเลือกสมาชิกสภา อบจ. พะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา โดยให้เลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน 
ซึ่งมีวาระอยู่ ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี ตามกรอบที่กำหนด เชิญ นายเดชครี     
ธิวงศ ์ได้เสนอชื่อ คณะกรรมการ คนที่ 1 ครับ 
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นายเดชศรี  ธิวงศ์  เสนอ 1 นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.แม่ใจ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา คนที่ 1 
 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิสภา   นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย  รับรอง 
   นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์  รับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับมีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ ไม่

มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้
ความเห็นชอบเลือก นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์  เป็นตัวแทนของสภาฯ ใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา คนที่ 1 

    ต่อไป เชิญสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ครับ เชิญ นายเดชศรี ธิวงศ์ 
ครับ 
 

นายเดชศรี  ธิวงค์   เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภา อบจ. พะเยา   
เขต 1 อำเภอดอกคำใต้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 
 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิสภาฯ   นายมงคล  หลักฐาน    ขอรับรอง 
   นายมานพ  ศูนย์กลาง  ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ มีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ    

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้   
ให้ ค วาม เห็ น ชอบ เลื อ ก  น ายนิ คม  ศ รี วิ ร าช  เป็ น ตั วแท น ของสภ าฯ                  
ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา คนที่ 2 
 ต่อไป เชิญสมาชิกได้ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 3 ครับ เชิญ นายเดชค์รี ธิวงศ์  
ครับ 

 
นายเดชศรี  ธิวงศ์  เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3  สิบเอกบุญเดซ  อินต๊ะสาร สมาชิกสภา อบจ.

พะเยา เขต 3 อำเภอดอกคำใต้  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 3 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองดว้ยครับ 
 
สมาชิสภาฯ   นายบูรณาการ  ตาคำ   ขอรับรอง 
   นายเสวียน  มะโนชัย    ขอรับรอง 
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ประธานสภา  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ มีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ ไม่
มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้
ความเห็นชอบเลือก สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร เป็นตัวแทนของสภาฯ ใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา คนที่ 3 เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 3 คน 
 

เลขานุการสภาฯ     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดพะเยา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
1. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.แม่ใจ 
2. นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ดอกคำใต้ 
3. สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้ 
 
 ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  ระดับ
จังหวัด เชิญสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด โดยให้เลือก สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่เกิน 5 คน มีวาระอยู่ใน 
ตำแหน่ง คราวละ 2 ปี เชิญสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อ คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 1 ครับ เชิญ นายชำนาญ บัวแดง ครับ  
 

นายชำนาญ  บัวแดง   เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนฯ คนที่ 1 นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิก
สภา อบจ.พะเยา เขต 2 อำเภอปง เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คนที่ 1 
 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิสภาฯ   นายบุญสินธุ์  มังคลาด    ขอรับรอง 

นายอะดิเรก  กองมงคล   ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับมีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ  ไม่
มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้
ความเห็นชอบเลือก นายบุญศักย์ วรินทร์รักษ์  เป็นตัวแทนของสภาฯ ใน
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 1 

 
ประธานสภาฯ   ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ

จังหวัดเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด คนที่ 2 เชิญ สมาชิกฯ ครับ เชิญ นายชำนาญ บัวแดง ครับ 

 
นายชำนาญ  บัวแดง  เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 2 นาย

อนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมือง เป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 
 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

สมาชิสภาฯ   นายเข้ม อัศราช            ขอรับรอง 
นายอะดิเรก  กองมงคล   ขอรับรอง 
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ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับมีสมาชิกท่านใดๆ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ ไม่มี

นะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้ความ
เห็นชอบเลือก นายอนุวัฒน์   ใจบุญ เป็นตัวแทนของสภาฯ ในคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้ องถิ่ นระดับจั งหวัด คนที่  2  ต่ อไป เป็ นการเลื อก
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัดเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 3 เชิญ สมาชิกฯ 
ครับ เชิญ นายชำนาญ บัวแดง ครับ 
 

นายชำนาญ  บัวแดง  เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัดคนที่ 3  นาง
พิสมัย ใจวัง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมือง เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิสภาฯ   นายมงคล  หลักฐาน     ขอรับรอง 

นายนิคม    ศรีวิราช     ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ มีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ ไม่
มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้
ความเห็นชอบเลือก นางพิสมัย ใจวัง เป็นตัวแทนของสภาฯ ในคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 3  
 ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด เชิญสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด คนที่ 4 เชิญ สมาชิกฯ ครับ เชิญ นายชำนาญ บัวแดง 

 
นายชำนาญ  บัวแดง เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด นายเดชศรี     

ธิวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมือง เป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 4 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    นายประทปี  อินธิมา   ขอรับรอง 

นายเสวียน  มะโนชัย   ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ มีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับไม่

มีนะ ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้
ความเห็นชอบเลือก นายเดชศรี ธิวงศ์ เป็นตัวแทนของสภาฯ ในคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด คนที่ 4 
 ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด เชิญสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด คนที่ 5 เชิญ สมาชิกฯ ครับ เชิญ นายชำนาญ บัวแดง ครับ 
 

นายชำนาญ  บัวแดง  เสนอชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัดคน ที่ 5 นาง
นฤมล บัวชุม สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต อ.เซียงม่วน เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 5 
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ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิสภาฯ   นายนิคม  ศรีวิราช ขอรับรอง   

นายมงคล  หลักฐาน ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ มีสมาชิกท่านใดฯ ที่จะเสนออีกหรือเปล่าครับ เชิญครับ ไม่

มีนะ ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกที่จะเสนออีกแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ให้
ความเห็นชอบเลือก นางนฤมล บัวชุม เป็นตัวแทนของสภาฯ ในคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด คนที่ 5  
 เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ได้ทำการคัดเลือกสมาชิกสภา อบจ.
พะเยา จำนวน 5 เป็นตัวแทนในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับจังหวัดเชิญ เลขานุการสภาฯ ได้ทบทวนรายชื่อ ครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   รายชื่อสมาชิกสภา อบจ.พะเยา ที่ ได้รับการคัด เลือกให้ เป็นตัวแทนใน 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่ น ระดับจังหวัด จำนวน 5 คน 
ประกอบด้วย 

 
1. นายบุญศักย์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ปง 
2. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมือง 
3. นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมือง 
4. นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมือง 
5. นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เชียงม่วน 

   
   สรุปได้ว่า ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบในการเลือก

ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือเป็นคณะกรรมการฯ 
ครบทุกคณะแล้วนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ  
  6.1 ข้อหารือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกฯ 

ครับ ตามที่ผมได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เมื่อการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ว่าในระเบียบ
วาระอ่ืน ๆ จะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกฯ ได้หารือได้ เพ่ือท่านสมาชิกฯ จะได้นำ
ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพ้ืนที่ หรือในเขตของท่าน เสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ เพ่ือที่จะได้รวบรวมข้อหารือต่าง ๆ แจ้งให้กับทางฝ่ายบริหาร จาก
นี้ไปก็จะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอข้อหารือ เชิญ ครับ มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดที่จะมีเรื่องขอหารือ อีกหรือไม่ มีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ไม่มีแล้วนะ
ครับ การประชุมสภาฯ ในวันนี้ กระผมได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบ
วาระ แล้ว ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือ
จะได้นำมติที่ประชุมสภาฯ แจ้งไปยังฝ่ายบริหารฯ และก็จะได้นำความเห็นใน
เรื่องต่าง ๆ ที่จะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดพะเยา ให้เป็นจังหวัดที่
สามารถพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เทียบเท่าหรือดีกว่า จังหวัดอ่ืนขอขอบคุณฝ่าย
บริหาร ข้าราชการทุกท่าน ที่ได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการ
ประชุมครับ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


